



**TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN**  
Văn phòng: NV 31, Khu đô thị mới Trung Văn  
Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
ĐT: 024 3556-4001 | Email: [contact@nature.org.vn](mailto:contact@nature.org.vn)  
Website: <https://www.nature.org.vn>

## THƯ KIẾN NGHỊ

*V/v một số mặt hàng trên nền tảng mạng xã hội tiếp tay cho nạn tận diệt giun đất*

***Kính gửi: Giám đốc điều hành Google Việt Nam***

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2006 nhằm mục đích bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Chúng tôi gửi thư này bày tỏ lo ngại về việc một số sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội của Quý công ty đang gián tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và cuộc sống của người dân.

Trong thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh vấn nạn khai thác giun đất tràn lan ở nhiều tỉnh phía Bắc Việt Nam. Bên cạnh những tác động tiêu cực rất lớn lên hệ sinh thái đất và môi trường, vấn nạn này cũng đang có nguy cơ tạo ra những xung đột không đáng có ở cộng đồng do mâu thuẫn lợi ích giữa những người đi khai thác giun đất và những người chủ vườn tược, đồng ruộng.

Cơn sốt săn giun đất nhằm phục vụ nhu cầu mặt hàng giun sấy khô từ Trung Quốc đã diễn ra ở nhiều khu vực, đặc biệt là các khu vực đất nông nghiệp và trồng cây ăn quả tại Hòa Bình, Sơn La, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa... Hệ lụy nghiêm trọng của hành vi này không chỉ tiêu diệt hàng loạt sinh vật và vi sinh vật có lợi trong đất bao gồm giun mà còn làm chết rễ nhánh các loài cây tại khu vực bị kích điện khiến cây bị rụng trái non hoặc úa vàng, thậm chí làm cháy cỏ và khiến đất bị khô cằn, suy kiệt dinh dưỡng.

Theo tài liệu khoa học, mỗi gram đất chứa hàng triệu vi sinh vật sinh sống, trong đó, giun đất là mắt xích quan trọng trong việc chuyển đổi môi trường đất theo hướng có lợi, giúp đất tơi xốp và tạo điều kiện cho cây trồng phát triển. Đặc biệt, giun đất có khả năng hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn, nấm bệnh có hại cho đất vốn gây bệnh trên cây trồng. Khi di chuyển và đào hang, giun đất tạo các lỗ thoáng khí giúp nước mưa thấm thấu vào lòng đất, làm tăng nguồn dự trữ nước ngầm cho con người và cây cối. Việc triệt tiêu giun sẽ khiến đất



suy giảm dinh dưỡng và độ phì nhiêu, dễ bị hoang hóa, thậm chí sa mạc hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chu trình cải tạo đất trong tự nhiên và ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng, phát triển cây trồng, thậm chí có thể khiến cây chết non, chết mòn.

Điều đáng quan ngại hiện nay là nạn “giun tặc” đang gây bức xúc dai dẳng tại rất nhiều địa phương, nhiều nông dân tại các tỉnh đã gửi đơn thư kiến nghị tới các cơ quan chức năng, bộ, ngành và Chính phủ nhằm xử lý triệt để vấn nạn này. Tuy nhiên, do chưa có chế tài xử phạt cụ thể nên nạn khai thác trộm giun vẫn tiếp tục hoành hành. Và trong khi chờ đợi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều hộ dân tự ngăn chặn bằng các biện pháp cực đoan như mắc điện chống trộm giun, đập phá xe chở giun... khiến tình hình an ninh địa phương trở nên xáo trộn, gây tâm lý bất an trong cộng đồng.

Nạn tận diệt giun đất bùng phát có sự tiếp tay của loại phương tiện khai thác mới xuất hiện thời gian gần đây: máy kích giun – hoạt động bằng cách phát ra xung điện cao phóng xuống đất khiến giun phải ngoi lên từ lòng đất. Sản phẩm được nhập chủ yếu từ Trung Quốc và bán phổ biến trên nhiều trang web, sàn thương mại điện tử cùng các nền tảng mạng xã hội. Qua tìm hiểu, sản phẩm này cũng được rao bán phổ biến trên YouTube (*xem phụ lục hình ảnh*).

Đáng chú ý là tại Trung Quốc – thị trường chính tiêu thụ mặt hàng giun khô, việc hủy hoại đất bằng thiết bị kích giun cũng bị coi là bất hợp pháp và một số doanh nghiệp bán thiết bị kích giun từng bị phạt tiền và bồi thường cho Quỹ Phát triển xanh và Bảo tồn đa dạng sinh học Trung Quốc vì gây ra thiệt hại sinh thái.

Chúng tôi nhận thấy YouTube đã xây dựng Chính sách đối với hoạt động bán hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc thuộc diện quản lý với 14 nội dung cụ thể<sup>1</sup>. Riêng với mặt hàng máy kích giun hiện đang được bán trên YouTube, chúng tôi cho rằng sản phẩm này nên được đưa vào danh mục cấm bán và cần được áp dụng chính sách kiểm soát, loại bỏ tương ứng trên YouTube cũng như các nền tảng khác của Google.

Bằng thư này, chúng tôi đề nghị Quý công ty thực hiện hiệu quả Chính sách kiểm soát hoạt động bán hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc thuộc diện quản lý đã đề ra và áp dụng các biện pháp cấp bách sau:

- *Rà soát và loại bỏ mặt hàng máy kích giun trên toàn bộ nền tảng YouTube và các nền tảng khác của Google (nếu có);*
- *Rà soát và loại bỏ tất cả các nhóm sản phẩm gây hại tương tự như: máy kích điện dùng để bắt cá, bẫy động vật...;*

---

<sup>1</sup> [https://support.google.com/youtube/answer/9229611?hl=vi&ref\\_topic=9282680](https://support.google.com/youtube/answer/9229611?hl=vi&ref_topic=9282680)

- Có cơ chế cảnh báo, xử lý đối với các tài khoản đăng bán các sản phẩm này lên YouTube và các nền tảng khác của Google (nếu có);
- Có cơ chế ghi nhận phản hồi, kiến nghị của người dùng và các bên liên quan về những sản phẩm hoặc chính sách bán hàng chưa phù hợp, có thể gây thiệt hại/ảnh hưởng cho con người, động vật, tài nguyên thiên nhiên.
- Thúc đẩy truyền thông về các sản phẩm gây hại đối với các loài động thực vật hoang dã và thiên nhiên.

Việc thực hiện nghiêm Chính sách đối với hoạt động bán hàng và kiểm soát hiệu quả tất cả các sản phẩm trong danh sách cấm không chỉ giúp nâng cao hình ảnh và trách nhiệm xã hội của YouTube mà còn góp phần thúc đẩy kinh doanh thương mại có trách nhiệm tại Việt Nam và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học Việt Nam.

Chúng tôi rất mong đợi phản hồi và các biện pháp tích cực từ YouTube trong việc chung tay góp phần giải quyết một trong những vấn nạn của xã hội, đồng thời nâng cao môi trường sống, ý thức trách nhiệm giữ gìn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam!



## Trung tâm Con người và Thiên nhiên

### Nơi nhận:

- Nền tảng YouTube/Google Việt Nam
- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương
- Lưu VP



GIÁM ĐỐC  
*Trình Lê Nguyễn*

# Phụ lục: Hình ảnh máy kích giun đất bán trên YouTube

**Đơn máy kích giun**

Home Shorts Unwatched Watched For you Recently uploaded Live Filters

**Ad - Suggested products**

Product Name	Price
Máy kích giun trùng đất điện tử đánh 4...	Shopee \$2,499,000
Máy kích điện sin chuẩn Apollo H8350...	MI TA.vn \$1,950,000
Máy Kích Công Suất Lớn 14D	Lazada Vietnam \$800,000
Máy kích điện Saiko IC-1000VA	MI TA.vn \$1,310,000
Máy kích điện Hans 1500VA-24V	MI TA.vn \$4,700,000
Kích cá sấu Masada SJ-20LL-2	MI TA.vn \$18,470,000
Kích con dơi thủy lực 12 tấn Torn...	MI TA.vn \$2,000,000
Bộ kích điện 6 nắng 12V	1 online Furniture \$999,000

**Shorts**

- Máy kích giun trung quốc test k cần tải máy khi đi chuyên... 8.3K views
- Máy mô giun đất. Máy kích giun đất. Lh 01678143074 8.1K views
- máy kích giun hiệu quả cao 6.7K views
- Bí quyết bắt giun độc lạ của người xưa mà chưa chắc b... 10K views
- Xếp giun đất để sấy khô 7.7K views

**MÁY KÍCH GIUN ĐẤT 1 TRIỆU 5 (bao síp). Kích giun lên nhanh và rất rộng. 3 người nhất giun mới kịp**  
60K views · 3 years ago

**MÁY KÍCH GIUN VỎ QUẢN ĐẠO**  
Máy kích giun đất này sử dụng 2 tụ dầu NHÓM áp cao. Giá máy kích giun này là 1 triệu 5 bán khắp nước (từ nhóm áp cao)

**MÁY KÍCH GIUN TỐC ĐỘ GIUN LÊN CỰC NHANH. Máy kích giun điện tử - 0376.239.063 kích giun vỏ quản đao**  
100K views · 3 years ago

**MÁY KÍCH GIUN VỎ QUẢN ĐẠO**  
Máy này chuyên dùng để bắt giun đất phục vụ cho nhu cầu đi cầu cá, thả ống lươn hoặc nhân nuôi và tương tự là it. Máy kích

**CÁM CỐC kích giun như MA TRẦN kiểu này kích giun cực nhanh và hiệu quả - Máy kích giun công suất lớn**  
21K views · 3 years ago

**MÁY KÍCH GIUN - KÍCH CÁ**  
Mẫu máy kích giun này là mẫu KÍCH GIUN CÔNG SUẤT 1 ON. Chuyên dùng cho nhu cầu thả ống lươn hoặc nhân nuôi và tương tự là it.